
สรุปสาระสำคัญของเรื่องท่ีไดมีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งท่ี ๒) ประจำปพุทธศักราช 256๘ 

วันพุธท่ี ๑๕ มกราคม 2568 

ณ  หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.๓๐ น. 

  เม่ือสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุม นายสุรจิตต พงษสิงหวิทยา ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

นายวิพุธ ศรีวะอุไร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีหนึ่ง และนายฉัตรชัย หมอดี รองประธานสภา

กรุงเทพมหานคร คนท่ีสอง ข้ึนบัลลังก 

  ประธานสภากรุงเทพมหานครไดกลาวเปดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. เรื่องท่ีประธานสภาแจงตอท่ีประชุม 

 1.1 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวม 2 เรื่อง ดังนี้ 

  1. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวภัทราภรณ เกงรุงเรืองชัย เรื่อง 

ขอใหกรุงเทพมหานครตรวจสอบการดำเนินโครงการชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2567 

  2. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื ่อง ขอให

กรุงเทพมหานครสำรวจลำกระโดงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อแกไขปญหาน้ำทวมและปองกันการรุกล้ำ 

ท่ีสาธารณะ 

 1.2 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามขอสังเกต

ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2568 

 1.3 ประธานสภากรุงเทพมหานครไดสั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ  

 ระเบียบวาระที่ 8.2 เรื่อง คณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบและแกไขปญหาปายที่

ผิดกฎหมาย ขอขยายเวลาการศึกษา 

 1.4 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผู วาราชการกรุงเทพมหานคร มีหนังสือขอลาประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร ในชวงเวลา 14.00 น. เปนตนไป เนื่องจากติดภารกิจ และไดมอบหมายใหนายจักกพันธุ 

ผิวงาม รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหนาท่ีแทนในชวงเวลาดังกลาว  

 1 .5  นางวันทนี ย  วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได ม ีห น ังส ือ ขอลาประช ุม สภ า

กรุงเทพมหานคร เนื ่องจากลาพ ักผ อน นายศุภกฤต บุญขันธ และนายสุนทร สุนทรชาติ รองปล ัด

กรุงเทพมหานคร ไดมีหนังสือขอลาประชุมสภากรุงเทพมหานคร เนื่องจากติดภารกิจ 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

 

2. รับรองรายงาน… 
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2. รับรองรายงานการประชุมสภา 

 รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั ้งที ่ 5) 

ประจำปพุทธศักราช 2567 วันพุธท่ี 31 มกราคม ๒๕๖7 

 - ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 

(ครั้งท่ี 5) ประจำปพุทธศักราช 2567 วันพุธท่ี 31 มกราคม ๒๕๖7 

 

3. กระทูถาม 

 กระทูถามสดของนางสาวภัทราภรณ  เก งรุงเรืองชัย เรื่อง ปญหาบนทางเท าถนน

ประชาราษฎรสาย 2 จากแยกเตาปูนถึงแยกประชาชื่นท้ังสองฝง เขตบางซ่ือ 

 - นายชั ชชาติ  สิ ทธิ พั นธุ  ผู ว าราชการกรุ งเทพมหานคร น ายจั ก ก พั น ธุ  ผิ ว งาม  

และรองศาสตราจารยวิศณุ ทรัพยสมพล รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

 

4. เรื่องท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 

 ญัตติขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันโครงการกอสรางอาคาร 

สถานีดับเพลิงและกูภัยบางออ 

 - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพันโครงการกอสรางอาคาร 

สถานีดับเพลิงและกูภัยบางออ จากเดิมระยะเวลาดำเนินการ 3 ป (2566-2568) เปนระยะเวลา

ดำเนินการ 4 ป (2566-2569) เพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 

5. เรื่องท่ีเสนอใหม  

 5.1 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครสำรวจคุณภาพน้ำ  

ในคูคลองพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและดำเนินการแกไขใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 5.2  ญัตติของนางสาวนฤนันมนต หวงทรัพย เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครประสาน

กรมบัญชีกลางในการข้ึนทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางท่ีสงมอบงานลาชาและไมไดมาตรฐาน 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 5.3  ญัตติของนายสมชาย เต็มไพบูลยกุล เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครประสานหนวยงาน  

ท่ีเก่ียวของแกไขปญหาจุดกลับรถบริเวณท่ีมีปญหาการจราจรติดขัด 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 5.4  ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอใหสภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ

วิสามัญพิจารณาแนวทางแกไขปญหาการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 13 คน โดยกำหนดเวลา

การพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน 

 

 

6. เรื่องอ่ืน ๆ … 



 

 3 

6. เรื่องอ่ืน ๆ 

 6.1 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ี 

ท่ีมีศักยภาพดานเศรษฐกิจ ขอขยายเวลาการศึกษา 

 - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน  

นับแตวันครบกำหนด (วันท่ี 17 มกราคม 2568) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 17 เมษายน 2568 

 6.2 คณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบและแกไขปญหาปายท่ีผิดกฎหมาย ขอขยายเวลา

การศึกษา 

 - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน  

นับแตวันครบกำหนด (วันท่ี 19 มกราคม 2568) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 19 เมษายน 2568 

 

เลิกประชุม เวลา 15.30 น. 

 
 

 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
กลุมงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 
 
 
 

สรุปสาระสำคัญของเร่ืองที่ไดมีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


